

## **THƯ CẢM ƠN**

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên toàn Thế giới, một số nước đã tuyên bố thảm họa y tế, số người nhiễm bệnh và số người tử vong ngày càng tăng. Ở nước ta, tính đến thời điểm này chưa ghi nhận ca tử vong nào, đây là một thành quả rất lớn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống Chính trị đã và đang ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phải coi việc phòng, chống dịch như “ chống giặc ”; bộ đội nhường đơn vị để cách ly người bệnh, các y, bác sĩ phải làm việc suốt ngày đêm để theo dõi, chữa bệnh... Nguồn kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 là rất lớn, trong khi đó Đất nước ta vẫn còn khó khăn về kinh tế. Trung ương, địa phương đã phát động, kêu gọi nguồn kinh phí xã hội hóa để phòng chống dịch bệnh. Được sự nhất trí của Đảng ủy, UBND - UBMTTQVN xã đã kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã ủng hộ tinh thần, vật chất, cũng như nguồn kinh phí để mua sắm các vật dụng y tế cấp phát miễn phí cho toàn thể người dân trên địa bàn xã để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã.

Hưởng ứng cuộc vận động đó, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đến thời điểm này (06/4/2020) đã ủng hộ **9.200** cái khẩu trang y tế, **80** triệu đồng, **450** USD, **650** Canada và **650** đô la Úc để cùng với địa phương phòng chống dịch Covid-19.

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã Phú Thuận, xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã quan tâm ủng hộ để công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả trong thời gian qua.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ đáng trân trọng của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, kính chúc gia đình bình an trong đợt Đại dịch này luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN CHỈ ĐẠO  
TRƯỞNG BAN**

**Đặng Tiến Tuy  
Chủ tịch UBND xã**